

คำกล่าวชื่นชม ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 18
ณ มหาวิทยาลัยมหาดไทย



ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป
ชื่อ-สกุล ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล

ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยปริสตอล ประเทศอังกฤษ จากนั้นเริ่มรับราชการทหารที่กรมข่าวทหารบก กระทรวงกลาโหม และเข้าสู่แวดวงธุรกิจในตำแหน่งต่าง ๆ ตามลำดับ

การเข้าสู่แวดวงธุรกิจเริ่มต้นด้วยตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคั้นคว่ำและวิจัย และผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ลีเวอร์-บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทริชาร์ดสัน-เมอร์เรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการ บริษัท แกลิกโซ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เอเซียเนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัทซี เจ แอล นิรมิตร จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สายชลมาริน จำกัด จากนั้นได้เข้าสู่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือ ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมัยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีเพียงพอ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัทเช่าเทิร์น ร็อคส์ จำกัด นอกจากนี้ ยังได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” กลุ่มนักธุรกิจผู้ทำคุณประโยชน์ทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช 2546 จากมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาดไทยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม มาตลอด เช่น โครงการ เดิน-วิ่ง นานาชาติ ม.มหาดไทย เพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้ โครงการมหกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม การทดสอบกอล์ฟ มูร็อตตัล และอนาซีตเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นใช้ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจการค้าของประเทศ อย่างดียิ่ง ทั้งยังเป็นผู้ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มที่ คำนึงถึง ผลประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561